

ที่ มท ๐๘๐๗.๒/ว ๒๙/๓๓



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต  
กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักสูตรและแผนดำเนินการฝึกอบรมฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งต่าง ๆ และกำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม จำนวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๕ วัน ในห้วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค ค่าลงทะเบียน ๑๙,๙๐๐ บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและแผนดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ เพื่อพิจารณาส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิดและให้นำหลักฐานการได้รับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
โทร. ๐๒ ๕๑๖ ๔๒๓๒  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@dla.go.th

แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณสุขอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

ชื่อโครงการ/หลักสูตร	รุ่น	กำหนดการจัดฝึกอบรม	สถานที่จัดฝึกอบรม	สถาบันการศึกษา	เจ้าหน้าที่ประสานงาน
<p>หลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณสุขอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน</p> <p>จำนวน 80 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 19,900 บาท/คน รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ</p> <p><b>หมายเหตุ</b></p> <p>1. จะมีหนังสือแจ้งปัญหาข้อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ <a href="http://www.lpdj.go.th">www.lpdj.go.th</a></p>	<p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>7 - 11 มี.ค. 65</p> <p>4 - 8 เม.ย. 65</p> <p>25 - 29 เม.ย. 65</p> <p>23 - 27 พ.ค. 65</p>	<p>โรงแรมวินทรี ซิตี้ รีสอร์ทท จ.เชียงใหม่</p> <p>โรงแรมประมุกไกรรีสอร์ท จ.ภูเก็ต</p> <p>โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จ.ขอนแก่น</p> <p>โรงแรม A-One New Wing Hotel พัทยา จ.ชลบุรี</p>	<p>สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์</p>	<p>นางสาวณัฐธิดา เต็มณีน</p> <p>065 748 1240</p> <p>นางสาวพัชรมัย พลใส</p> <p>080 208 5625</p> <p>นายพลพจน์ พงษ์สุวรรณ</p> <p>089 901 1052</p> <p>สมัครอบรมได้ที่</p> <p><a href="http://www.lpdj.go.th">www.lpdj.go.th</a></p>
<p>QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร</p> 					 <p>หรือสแกน QR CODE</p> <p>ด้านบน</p>